

# Chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ mùa



Cấy lúa theo phương pháp hiệu ứng hàng biên được xem là giải pháp đột phá cho sản xuất lúa.

S o với nhiều năm trước, vụ mùa năm 2019 không quá áp lực về thời gian khi vụ xuân kết thúc sớm hơn kế hoạch. Cùng với đó, sự đổi mới về cơ cấu giống lúa đang là những điều kiện thuận lợi để có một vụ sản xuất an toàn, thắng lợi.

Đến nay, nông dân trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa xuân, trả lại mặt ruộng để chuẩn bị gieo cấy lúa mùa. Như

vậy, nếu tính theo hạn chót gieo cấy lúa mùa năm nay (20/7), các địa phương sẽ có gần 1 tháng để làm đất, chuẩn bị cho vụ mới. Ông Phạm Văn Thường, thôn Độc Lập, xã Thái Thọ (Thái Thụy) cho biết: Ít có vụ mùa nào mà thời vụ lại thoải mái như năm nay. Như các năm trước, vừa gặt vừa phải xuống giống, ngâm ủ thóc. Vụ xuân kết thúc sớm, nông dân chúng tôi không quá chật vật về

thời gian chuẩn bị cho vụ kế tiếp.

Theo nhận định của ngành Nông nghiệp, từ kết quả vụ mùa năm 2018 và các năm gần đây cho thấy, thực hiện tốt cơ cấu giống, thời vụ gieo cấy, phân bón sẽ hạn chế sâu bệnh hại, tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất. Vì vậy, các giải pháp kỹ thuật, khuyến cáo đều tập trung vào 3 yếu tố này. Theo đề án, thời vụ với lúa trà sớm phải được

gieo từ ngày 5 - 10/6, cấy khi mạ được 15 - 18 ngày tuổi, mạ nên cấy gieo từ ngày 15 - 20/6, cấy khi mạ được 7 - 10 ngày tuổi; với lúa đại trà mạ được gieo từ ngày 20 - 25/6, cấy khi mạ được 15 - 18 ngày tuổi, mạ nên cấy gieo từ ngày 1 - 5/7, cấy khi mạ được 7 - 10 ngày tuổi. Cơ cấu giống lúa được khuyến cáo tùy điều kiện cụ thể, mỗi địa phương nên lựa chọn 2 - 3 giống chủ lực, 1 - 2 giống bổ sung trên cơ sở các giống được phép sản xuất, kinh doanh theo quy định, trong đó tập trung nhóm giống ngắn ngày, chất lượng phù hợp với thị trường tiêu thụ, chống chịu khá với bệnh hại, đặc biệt ưu tiên phát triển những giống đặc sản có truyền ở mỗi địa phương để nâng cao giá trị. Tuy nhiên, riêng hai giống: Bắc thơm 7, T10 được khuyến cáo sản xuất ở những vùng có trình độ thâm canh cao, áp dụng đồng bộ các biện pháp canh tác tổng hợp để hạn chế thiệt hại do bệnh bạc lá gây ra. Với mục tiêu tăng tỷ lệ giống chất lượng, lúa Nhật để phù hợp với thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước, ngoài những giống quen thuộc: BC15,

TBR225, TBR1, Thiên ưu 8..., vụ mùa năm nay có sự góp mặt của nhiều giống lúa chất lượng cao mới: Đông A1, Đai thơm 8, Vật tư NA2, ADI 28, ADI 168...

Đối với phân bón, ngành Nông nghiệp khuyến cáo các địa phương bón cân đối đạm, lân, kali với phương châm bón lót sâu, thúc sớm, không bón đạm đơn; tăng cường sử dụng phân bón có tác dụng cải tạo đất, phân vi sinh, phân hữu cơ vì sinh tránh ngộ độc hữu cơ, ngộ độc phèn, các chế phẩm sinh học để xử lý rơm rạ sau thu hoạch. Bón phân theo nguyên tắc đúng chân đất, đúng loại giống, đúng liều lượng, đúng thời điểm, đúng cách bón.

Phần đầu gieo cấy 10.200ha lúa trong vụ mùa, đạt quyết tâm cao hoàn thành gieo cấy 100% diện tích trước ngày 20/7, huyện Tiên Hải đã chỉ đạo các địa phương tập trung thu hoạch lúa xuân nhanh gọn, vệ sinh đồng ruộng, giữ nước làm đất sớm. Ngoài cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện tiếp tục hỗ trợ 100% thuốc trừ rầy trên mạ, 120.000 đồng/ha cho các xã diệt chuột có hợp đồng trọn gói theo mô hình sinh học và hỗ trợ thuốc diệt chuột hóa học cho các xã còn lại.

Cùng với việc chuẩn bị đầy đủ vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất vụ mùa,

ngành Nông nghiệp khuyến cáo các địa phương chủ động dự phòng giống có thời gian sinh trưởng ngắn ngày, gieo tăng 5 - 10% mạ ở trà cuối để dự phòng khi thời tiết bất thuận gây ngập úng làm chết mạ, chết lúa. Tích cực đẩy thời vụ lúa mùa càng sớm càng tốt, đặc biệt là trà mùa sớm, tạo quỹ đất mở rộng cây vụ đông ưa ẩm và sẵn sàng khắc phục hậu quả thiên tai có thể xảy ra nhất là khi có mưa lớn gây ngập úng. Ngoài ra, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các cây rau màu khác có hiệu quả kinh tế cao hơn để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích.

Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh phần đầu gieo cấy 78.700ha, năng suất đạt 61 tạ/ha trở lên. Các mô hình thí điểm sản xuất theo hướng tiếp cận bền vững tiếp tục được thực hiện, mỗi huyện phần đầu ít nhất phải có 2 vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Với những định hướng về cơ cấu mùa vụ, về giống chủ lực cùng sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động đối với canh tác hữu cơ kỹ lưỡng vụ sản xuất này sẽ tạo được những giá trị mới.

NGÂN HUYNH

## ► Phát huy hiệu quả với các hội chợ đưa hàng Việt về nông thôn



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Sau 10 năm thực hiện, cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã mang lại kết quả như mong đợi, được nhà sản xuất và người tiêu dùng tích cực ủng hộ.

Bộ Công Thương cho biết, sau 10 năm phát động, chương trình thu hút hơn 100.000 lượt doanh nghiệp tham gia, tổ chức gần 4.000 đợt bán hàng về nông thôn. Từ hoạt động nhỏ lẻ, hàng hóa đơn điệu, nay chương trình được tổ chức quy mô, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người dân vùng nông thôn.

Đầu ăn, nước tương, đường, muối... là những sản phẩm thiết yếu được các doanh nghiệp đưa về vùng nông thôn. Việc đưa sản phẩm mà người tiêu dùng cần và bán được sản phẩm chính là hiệu quả ban đầu của chương trình đưa hàng Việt về nông thôn hiện nay.

Gần 65.000 tỷ đồng là tổng doanh thu do các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn mang lại trong 10 năm qua. Con số này cho thấy hiệu quả thật sự của cuộc vận động và sự ủng hộ của đồng bào người tiêu dùng Việt với hàng Việt.

## ► Phân vân nguồn gốc hàng gắn mác "made in Vietnam"

(vtv.vn) Tình trạng hàng giả, hàng nhái gắn nhãn mác "made in Vietnam" diễn ra tràn lan khiến các mặt hàng như thế này không còn nhận được lòng tin của người tiêu dùng. Nếu không bị phát hiện, lượng hàng hóa này tiếp tục đến tay người tiêu dùng với danh nghĩa sản phẩm sản xuất tại Việt Nam mà không ai biết được nguồn gốc thực sự. Tuy nhiên, những trường hợp vi phạm bị cơ quan chức năng thu giữ chưa nhiều.

Người tiêu dùng mua sản phẩm chỉ dựa trên cảm nhận cầm quan và niềm tin. Vấn đề hàng nhái "made in Vietnam" đang ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của hàng Việt. Khi niềm tin bị lung lay, sự ủng hộ của người tiêu dùng với sản phẩm trong nước cũng sẽ bị sụt giảm, phía chịu thiệt là người tiêu dùng và các đơn vị sản xuất chân chính.

## ► Tổng kiểm tra các cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Cơ quan chức năng cho biết sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Tổng cục Quản lý thị trường vừa yêu cầu tăng cường kiểm tra các đơn vị xuất, nhập khẩu xăng dầu, tổng đại lý, đại lý và các cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi sản xuất xăng giả.

Cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu; kiến nghị thu hồi giấy phép; đồng thời giám sát chặt chẽ các cửa hàng xăng dầu đã bị thu hồi giấy phép.

THU TRANG

# Được triển khai năm 2009 và năm 2016, dự án Heifer của Mỹ và dự án cho vay bê giống sinh sản của Quỹ thiện tâm - Tập đoàn Vingroup đã và đang mang đến những hiệu quả tích cực, tạo cơ hội giúp các hộ nghèo nâng cao đời sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Qua đó còn góp phần trực tiếp vào kết quả giảm nghèo tại các địa phương, đóng góp tích cực vào Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Năm 2016, dự án cho vay bê giống sinh sản của Quỹ thiện tâm - Tập đoàn Vingroup được triển khai tại Thái Bình với hình thức "ngân hàng bê giống". Sau khi hộ tiếp nhận con giống sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng thành bò trưởng thành và cho sinh bê con. Bê con phải được nuôi đến 12 tháng tuổi thì hộ nuôi có nghĩa vụ trả lại cho ban quản lý dự án để chuyển giao cho hộ tiếp theo. Sau đó, chủ hộ sẽ được toàn quyền sử dụng bê mẹ để nuôi và tiếp tục nhân giống. Dự án có tổng số 200 con bê giống sinh sản đã được Hội Chữ thập đỏ tỉnh ban giao cho huyện Vũ Thư 55 con, huyện Quỳnh Phụ 55 con, còn lại giao cho hai huyện Đông Hưng và Hưng Hà. Đến nay 200 con bê giống đã sinh thêm 110 bê con tiếp tục hỗ trợ cho các xã Tân (Vũ Thư), Bình Định (Kiến Xương), Tây An, Nam Hồng, Nam Hà (Tiền Hải).



Đàn bò của gia đình ông Dương Văn Tuấn (xã Bình Định, huyện Kiến Xương) phát triển tốt, giúp gia đình ổn định cuộc sống.

Cùng với Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup, dự án Heifer của Mỹ cũng hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo, cận nghèo thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh số tiền trên 1 tỷ đồng. Theo đó, mỗi hộ nghèo, cận nghèo được vay từ 10 - 15 triệu đồng với mức lãi suất ưu đãi để mua con giống, trong đó chủ yếu là bê giống. Hiện nay dự án đã triển khai và trao 40 con bê cho 40 hộ nghèo tại 4 xã, mỗi xã 10 con gồm: Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ), Phong Châu (Đông Hưng), Lê Lợi, Bình Định (Kiến Xương). Hộ vay tiến hành trả gốc và lãi hàng tháng là 450.000

đồng/tháng trong 2 năm. Như vậy, tổng đàn bò của cả 2 dự án do Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ trong 2 năm là 350 con với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện các dự án, các hộ hưởng lợi được tập huấn, hướng dẫn cách làm chuồng trại, kỹ thuật chăn nuôi, bệnh phòng trị bệnh cho bò, phối giống cho bò. Theo đó, các xã, thị trấn cử cán bộ thú y thường xuyên tuyên truyền, giúp người dân tiêm phòng và thực hiện các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh cho bò. Là xã đầu tiên được

triển khai thực hiện dự án Heifer, Bình Định (Kiến Xương) đang duy trì và phát triển tốt các điều kiện của dự án. Sau 10 năm triển khai, đến nay, dự án là "cần câu" cho người dân nghèo của địa phương. 60/60 hộ nghèo của xã được nhận bê giống ban đầu từ dự án Heifer đã thoát nghèo. Đa số các hộ nuôi duy trì được 1 cặp bò mẹ. Một số hộ duy trì tổng đàn từ 8 - 11 con. Cá biệt, gia đình ông Dương Văn Tuấn, thôn Hòa Bình luôn duy trì từ 10 - 13 con (bao gồm cả bò mẹ và bê giống), cao nhất xã. Chỉ sau 3 năm thực hiện dự án, gia đình ông đã thoát

nghèo, trở thành điển hình tiên tiến của xã trong phát triển kinh tế. Ông Bùi Ngọc Triu, Chủ tịch UBND xã Bình Định cho biết: Dự án hỗ trợ bò sinh sản cho hộ nghèo là sự hỗ trợ rất kịp thời và hiệu quả, mang lại lợi ích kinh tế thiết thực, là nền tảng để các hộ vươn lên thoát nghèo. Để dự án đạt được hiệu quả như hiện nay phải kể đến sự nỗ lực của những người dân nghèo, cận nghèo. Nhờ có đàn bò, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm từ 3,98% năm 2015 xuống còn 2,72% đến hết năm 2018. Dự án không chỉ cải thiện đời sống kinh tế cho người dân mà còn phát huy được tinh thần trợ giúp nhau phát triển kinh tế của nông dân trên địa bàn xã. Thời gian tới, địa phương tiếp tục chú trọng đầu tư nhân rộng đàn bò theo dự án Heifer để các hộ nghèo của xã đều được nhận bê, vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Khác với Bình Định, Tự Tân (Vũ Thư) là địa phương vừa được tiếp nhận bê từ dự án cho vay bê giống sinh sản của Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup vào tháng 1/2019. Ông Phạm Quang Tạo, Chủ tịch UBND xã cho biết: Những hộ được nhận bê là

những hộ đã được xét chọn bảo đảm đúng đối tượng, đúng các tiêu chí của đơn vị tài trợ. Chúng tôi sẽ tích cực mở các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi bò cho bà con. Đây sẽ là cơ hội để các gia đình vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định hơn.

Thái Bình là tỉnh nông nghiệp. Trong khi bệnh dịch tả lợn châu Phi đã và đang "càn quét" ngành chăn nuôi lợn như hiện nay thì chăn nuôi bê sẽ là hướng đi mới, giúp Thái Bình cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng bền vững. Chính vì thế, các dự án chăn nuôi bò do Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai đến các hộ dân nghèo không chỉ có ý nghĩa nhất thời mà còn có giá trị lâu dài, giúp các hộ vươn lên xóa nghèo bền vững. Ông Lê Duy Quang, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Các dự án nuôi bê đã tạo được niềm tin và sự hưởng ứng tích cực của người dân, tạo sức bật đối với những hộ nghèo. Dự án đã giúp các hộ nghèo dần có cuộc sống ấm no, ổn định, từng bước tiến tới giảm nghèo bền vững theo đúng mục tiêu của dự án. Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh mong muốn các nhà tài trợ của các dự án tiếp tục mở rộng và nâng cao các tiêu chí để các hộ nghèo đủ điều kiện nhận nuôi bê giống.

THU TRANG

# VŨ AN Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh

Hội Nông dân xã Vũ An (Kiến Xương) hiện có gần 900 hội viên, sinh hoạt tại 6 chi hội. Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được Hội chủ trương triển khai và thực hiện có hiệu quả. Phong trào đã thực sự đi vào chiều sâu, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần, nghị lực vượt khó của nông dân vươn lên làm giàu chính đáng.

Tới thăm mô hình may công nghiệp của hội viên Phạm Văn Vinh, thôn Đồng Tâm, chúng tôi được biết trước đây anh Vinh cũng chỉ là hộ nông dân bình thường có thu nhập thấp ở địa phương. Tuy nhiên, nắm bắt được xu hướng

phát triển mặc đồng phục trong các trường học, anh đã trở thành người đi đầu ở địa phương về lĩnh vực này. Ban đầu anh cũng gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn vốn, nguồn nguyên liệu song đến khi có mặt thứ thì lại phải chịu sự cạnh tranh về thị trường, giá cả. Song với sự linh hoạt, nhạy bén của mình, anh đã đứng vững trên 10 năm nay, mở rộng thị trường ra Sơn La, Hà Nội với bình quân 60.000 sản phẩm/năm, đem lại doanh thu mỗi năm trên 4 tỷ đồng. Đến nay, cơ sở của anh tạo việc làm ổn định cho 20 lao động với thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài phát triển nghề may, mặc, sản xuất gạch không nung, các hội viên

nông dân ở Vũ An còn trồng cây hàng hóa xuất khẩu, cây vụ đông, xây dựng mô hình sử dụng phân bón chuyên dùng cho cây trồng hay mô hình chăn nuôi thủy sản trên vùng chuyển đổi. Điển hình như mô hình cá - lúa của anh Nguyễn Văn Trứ, thôn Đò Lương. Đây là mô hình thực hiện theo chủ trương của xã về việc không để diện tích đất hoang hóa nên đầu năm 2019 anh Trứ đã mạnh dạn cải tạo vùng đất trống bỏ hoang của người dân để cấy lúa nếp và nuôi cá. Mặc dù đến nay chưa có thu nhập nhưng đó là tiền đề để Vũ An thực hiện hiệu quả việc tích tụ ruộng đất, quyết tâm không để ruộng bỏ hoang ở địa phương.

Ông Phạm Ngọc Triu, Chủ tịch Hội Nông dân xã

Vũ An cho biết: Để phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả, ngoài việc tập trung tuyên truyền, vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, chuyển đổi ngành nghề sang sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thương mại thì rất cần có sự hỗ trợ của Hội Nông dân xã. Trong những năm qua, Hội đã chủ động ký kết chương trình phối hợp với các doanh nghiệp, nhà khoa học để chuyển giao, tập huấn tiến bộ khoa học kỹ thuật và trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất để từ đó áp dụng trong phát triển kinh tế hộ. Tổ chức cho hội viên tham

quan các mô hình kinh tế để học hỏi và ứng dụng. Ngoài ra, Hội còn tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo như chủ động phối hợp với các công ty phân bón để cung ứng trên 30 tấn phân bón với phương thức trả chậm cho hội viên hàng năm; tổ chức hoạt động tín chấp hỗ trợ vốn thông qua ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng nguồn vốn đến nay trên 4,3 tỷ đồng cho 107 hộ vay phát triển kinh tế.

Đặc biệt, Hội cũng đã tiên phong thực hiện phong trào không để ruộng bỏ hoang theo chủ trương của xã. Từ vụ lúa xuân 2019, Hội đã liên kết với Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Cường Liên để thực hiện mô hình cấy lúa Nhật trên 1ha. Với mô hình này, Công ty cung ứng giống, phân bón, Hội chủ động việc chăm sóc lúa theo đúng quy trình thì khi thu hoạch Công ty về thu mua thóc

tươi. Điều đặc biệt của mô hình này là Hội Nông dân xã đã huy động các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội, các chi hội trực tiếp tham gia. Để mô hình thành công, các thành viên đã rất vất vả bởi đây là vùng đất trũng bỏ hoang nhiều năm nên mất rất nhiều công làm

cỏ, cày bừa, vệ sinh đồng ruộng và cấy thủ công. Tuy nhiên, đến nay kết quả rất khả quan, dự tính năng suất lúa sẽ đạt trên 2 tạ/sào. Theo ông Triu, đây là một trong những mô hình điển hình hướng tới việc tích tụ ruộng đất sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở Vũ An.

Thời gian tới, Hội Nông dân xã Vũ An sẽ tiếp tục triển khai cải tạo hoang hóa ở một số thôn, chủ động các phương thức sản xuất mới và tích cực liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

THU THUY



Xưởng may của hội viên nông dân Phạm Văn Vinh (thôn Đồng Tâm, xã Vũ An).